



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 156 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ช่วงวันที่ 20-26 มิถุนายน 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์ฯ เผยส่งออก พ.ค. 58 ลดลง 5.01% ลดลงต่อเนื่อง 5 เดือน เหตุเศรษฐกิจโลกยังคงเสี่ยงสูง
- สอท. เผยเชื่อมั่นนอตุฯ พ.ค. 58 ลดลง 5 เดือนต่อเนื่อง ดัชนีต่ำสุดรอบ 12 เดือน ผู้ประกอบการกังวลภัยแล้ง และการส่งออกที่ลดลง
- กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์ พ.ค. 58 ลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
- รมว. คลัง คาดภัยแล้งกระทบจีดีพีลด 0.5%

กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขส่งออกเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า **18,428.8** ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ **5.01** เป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกต่อเนื่อง 5 เดือน ส่งผลให้การส่งออก 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2558) มีมูลค่า 88,694.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ทั้งน้ำตาล ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง แข่งขันชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนักทำให้สินค้าเกษตรส่งออกได้ในราคาที่ต่ำ โดยกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังของไทย และยังคงไม่มีการปรับเป้าการส่งออกปี 2558 โดยยังคงเป้าการส่งออกตลอดทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.2 แม้สำนักคาดการณ์เศรษฐกิจแทบทุกสำนักมองว่าการส่งออกตลอดทั้งปี 2558 น่าจะปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตาม ซึ่งการที่กระทรวงพาณิชย์คงเป้าการส่งออกในระดับดังกล่าวภายหลังการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 4.2 น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เนื่องจากหากต้องการให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวการส่งออกในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปีจะต้องมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยถึงเดือนละประมาณ 20,223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)** เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ที่ระดับ **85.4** ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ **86.2** ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 12 เดือน สำหรับความเชื่อมั่นใน 3 เดือนข้างหน้านั้นอยู่ที่ระดับ 100.9 ลดลงจากระดับ 102.1 ในเดือนเมษายน 2558 โดยการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นเป็นผลจากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตร รวมถึงภาวะการแข่งขันและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังกังวลต่อการที่สหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองไทยกรณีการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของเงินบาทถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการส่งออก เนื่องจากช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

**กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย** เปิดเผยยอดผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น **135,045** คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ **8.76** โดยการส่งออกรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม 2558 ส่งออกได้ 88,937 คัน ลดลงร้อยละ 6.17 ในขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 56,939 คัน ลดลงร้อยละ 18.3 โดยการปรับตัวลดลงของยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่ออำนาจการซื้อของผู้บริโภค สถาบันการเงินยังเข้มงวดการอนุมัติสินเชื่อจากปัญหานี้คริวเรือนโดยมียอดปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์ในปีนี้สูงถึงร้อยละ 40-50 จากระดับปกติที่ร้อยละ 20 ภาวะเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง และการลงทุนภาคเอกชนที่ยังไม่ฟื้นตัว



จากการรอดูความชัดเจนของมาตรการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงเป็นช่วงของการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะของรถยนต์หนึ่งทำให้เกิดการชะลอการซื้อลง โดยยอดผลิตที่ลดลงในเดือนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน และคาดว่าจะลดผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายนจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2558 ลดลงประมาณร้อยละ 0.5** เนื่องจากปัญหาภัยแล้งนั้นส่งผลกระทบต่อภาวะเพาะปลูกสินค้าเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรลดลงทำให้การใช้จ่ายในการบริโภคไม่ขยายตัว และอาจกระทบต่อปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการออกมาตรการที่ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบดังกล่าวให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ก็จะช่วยพยุงไม่ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงไปมากกว่าที่ประมาณการไว้

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐ มิ.ย. 58 ลดลง อยู่ในระดับต่ำสุดรอบเกือบ 2 ปี
- จีดีพีสหรัฐ ไตรมาส 1/58 ครั้งสุดท้าย หดตัว 0.2% น้อยกว่าการประเมินครั้งก่อน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจีน มิ.ย. 58 ปรับตัวดีขึ้นแต่ยังต่ำกว่าระดับ 50
- Euro Group ปฏิเสธไม่ให้กรีซยืดเวลาหนี้
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากปัญหาหนี้กรีซ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังชะลอตัว โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลกอย่างสหรัฐ และจีน ปรับตัวลดลง **Markit รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 53.4** จากระดับ 54.0 ในเดือนพฤษภาคม 2558 ถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และชะลอตัวเป็นเดือนที่ 3 ทั้งนี้การชะลอตัวของภาคการผลิตมีปัจจัยหลักมาจากการส่งออกที่ชะลอตัวลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตัวเลข**จีดีพีในไตรมาส 1/2558 ประกาศครั้งสุดท้ายหดตัวร้อยละ 0.2** ดีขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนว่าหดตัวร้อยละ 0.7 ตัวเลขที่ดีขึ้นเกิดจากผู้บริโภคใช้จ่ายมากกว่าที่ประเมินไว้เบื้องต้น ขณะที่เศรษฐกิจจีน**ภาคการผลิตของจีนหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน แต่มีสัญญาณดีขึ้น โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนมิถุนายน 2558 ที่จัดทำโดย HSBC ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.6** จากระดับ 49.2 ในเดือนพฤษภาคม ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตจีนยังอยู่ในภาวะหดตัว ด้านยูโรโซนการประชุม **การประชุมรัฐมนตรีคลังประเทศกลุ่มยูโรโซน 19 ประเทศหรือ “ยูโรกรุป” วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ปฏิเสธที่จะต่ออายุแผนการช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลกรีซออกไปอีก 1 เดือน** ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีกรีซ เพื่อรอผลการลงประชามติที่กำหนดไว้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีกรีซมีการประกาศว่าจะจัดการลงประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะยอมรับข้อเสนอของบรรดาเจ้าหนี้หรือไม่ในวันที่ 5 กรกฎาคม ซึ่งเลยกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 30 มิถุนายนไปแล้ว ก่อนการประชุมกลุ่มยูโรกรุปซึ่งถือเป็นการปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของบรรดาเจ้าหนี้อย่างแข็งกร้าว

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ **61.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล** จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของกรีซ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวแข็งค่าขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายน 2558
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เดือนมิถุนายน 2558
- การเจรจาแก้ปัญหาหนี้สินของกรีซภายใน 30 มิถุนายน 2558 ภายหลัง Euro Group ปฏิเสธไม่ให้กรีซยืดเวลาหนี้